



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๘-๑๐ มูลค่าข่าว ๑๒๗,๕๕๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# ข่าวดี 'ชาวพลละ' เพิ่มชั่วโมงเรียน

ชาวพลละเตรียมเฮอาจจะได้เพิ่มชั่วโมงสอนวิชาพลศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น 2 ชั่วโมง หลังจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สนับสนุนและได้หารือกับทาง พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ถึงความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าว ● **อ่านต่อหน้า 10**

## ข่าวดีชาวพลละ (ต่อจากหน้า 9)

จากกรณี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าพบ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือถึงการเพิ่มชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเดิม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั้น

ล่าสุด รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม นายกสมาคมสุศึกษา พลศึกษา และสันหนนาการฯ ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สสส. และ รศ.ดร.สุปราณี ไขวัญญูจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา

มศว ได้ร่วมหารือกันในฐานะองค์การวิชาชีพ และนักวิชาชีพทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา ที่เกี่ยวข้อง และสรุปว่าทุกส่วนที่ร่วมประชุมนั้นมีความยินดีที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มองเห็นประโยชน์ของวิชาทางด้านพลศึกษา และได้จุดประกายที่จะผลักดันเรื่องการเพิ่มชั่วโมงเรียนพลศึกษา ซึ่งสมาคมวิชาชีพ และนักวิชาชีพทางด้านนี้ ได้พยายามผลักดันมายาวนาน และมีความต้องการที่จะเห็นการเกิดเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้

ผศ.ดร.เกษมได้เปิดเผยว่า แต่อย่างไรก็ตามนั้น ในการที่จะผลักดันเรื่องนี้ตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้หารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ทางสมาคมวิชาชีพ นักวิชาชีพ นักวิชาการ คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจะต้องมาหารือร่วมกันถึงอุปสรรค ปัญหา ความน่าจะเป็นว่า ควรที่จะมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเรื่องนี้ ทางคณะทำงานจึงได้ทำหนังสือเรียนเชิญหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเร่งด่วนโดยใช้ชื่องานว่า "เวทีความคิด : การปฏิรูปสุศึกษาและพลศึกษา ของประเทศไทย" ในวันที่ 25 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ที่ห้องประชุมตึกชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติทุกวัน เวลา 09.00-12.00 น. และเรียนเชิญผู้สนใจที่จะเข้าร่วมงานนี้ที่ถือเป็นงานที่สำคัญต่อชาวพลศึกษา สุศึกษาฯ นี้ สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล 08-1424-2843

